

Số: 1088/UBND-NL

Ia Grai, ngày 15 tháng 9 năm 2019

V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp;
- UBND các xã, thị trấn Ia Kha.

Thực hiện văn bản số: 2043/SNNPTNT-QLCLNLSTS ngày 06/9/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị triển khai các nội dung như sau:

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT

Chủ trì chuyên tải, hướng dẫn triển khai Thông tư số: 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018, Thông tư số: 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các quy định của pháp luật theo phân công, phân cấp tại Quyết định số: 21/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Gia Lai.

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và UBND các xã, thị trấn Ia Kha tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, sản phẩm nông lâm thủy sản; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y giả, kém chất lượng; các cơ sở sơ chế, chế biến nông lâm thủy sản không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, tham mưu UBND huyện tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn Ia Kha hướng dẫn triển khai Thông tư số: 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018, Thông tư số: 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các quy định của pháp luật chuyên ngành theo phân công, phân cấp; hướng dẫn UBND các xã, các cơ sở sản xuất nâng cao ý thức trách nhiệm của người sản xuất trong việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn thực phẩm trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để tạo ra các sản phẩm an toàn, phục vụ nhu cầu và tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; sản phẩm nông lâm thủy sản của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.


3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Ia Kha

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và chỉ đạo công chức chuyên môn, hệ thống chính trị các thôn, làng, tổ dân phố tổ chức triển khai Thông tư số: 17/2018/TT- BNNPTNT ngày 31/10/2018 và Thông tư số: 38/2018/TT- BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; các quy định của pháp luật chuyên ngành theo phân công, phân cấp quản lý tại Quyết định số: 21/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Gia Lai.


Đặc biệt chú trọng công tác thống kê, tổ chức ký cam kết, kiểm tra việc thực hiện cam kết của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Thống kê để đề xuất thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (có giấy phép đăng ký kinh doanh do Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện cấp). Hoàn thành việc rà soát và tổ chức ký cam kết trước ngày 15/10/2019 để tổng hợp báo theo qui định.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt; thuốc kháng sinh trong chăn nuôi; đảm bảo thời gian cách ly từ khi sử dụng thuốc lần cuối đến khi thu hoạch; không sử dụng hóa chất, chất hỗ trợ trong sơ chế, chế biến thực phẩm nằm ngoài danh mục được phép sử dụng theo qui định.

Ghi chú: Riêng các xã đạt chuẩn nông thôn mới đã rà soát tổ chức ký cam kết theo Thông tư số: 51/2014/TT-BNNPTNT gồm: Ia Sao, Ia Yok, Ia Hrung, Ia Dêr, Ia Bã; Trong quá trình triển khai thực hiện, khi hết hạn thời hạn ký cam kết 03 năm thì tiến hành tổ chức ký lại cam kết theo Thông tư số: 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Nhận được công văn này, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- CVP, PCVP, CV phụ trách;
- Lưu VT, Trang QLVBĐH 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHO CHỦ TỊCH




Phan Trung Tường